



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

.....

ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับคะแนนสอบที่สอบได้ของแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งเดียวกันใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จะทำสัญญาจ้าง และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นใบสมัครได้ โดยเรียงลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ โดยกำหนดให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครได้ มารายงานตัวในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดรายงานตัว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวและจะได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
\*\*\*\*\*

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ก. (๑๐๐)	ภาค ข. (๑๐๐)	ภาค ค. (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)	หมายเหตุ
๑	๐๒ ๐๐๑	นางสาวสิรินดา แมนผดุง	๗๐	๘๐	๘๑.๓๓	๒๓๑.๓๓	(คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๑๑)

\*\*\* หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จะขึ้นบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับ บคะแนนในการ  
ประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละสมรรถนะ